

## การสร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy) ของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาโรงเรียนรัตนบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นายยรรยง วงศ์คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และแนวทางที่เหมาะสมให้กับบุคลากรในสังกัด ได้ยึดถือ ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการกระทำ อันมีผลต่อการใช้อำนาจในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบดำเนินการกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกหรือ สร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

### 1. ประชุมครูแสดงเจตนารมณ์โดยประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

โรงเรียนรัตนบุรีได้ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นหน่วยงานที่บุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในก่อน ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมทั้งกำกับดูแลบุคลากรในสังกัด ให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด และกำหนดให้ ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน จัดทำรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy เป็น รายบุคคล และรายกลุ่มงาน สรุปรอบ 6 เดือน และ 1 ปีงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย No Gift Policy อย่างมีประสิทธิภาพ



2. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (no gift policy)

ของโรงเรียนรัตนบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียนรัตนบุรี ข้าพเจ้าขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (no gift policy) และขอประกาศเจตนารมณ์ ของ ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนรัตนบุรี ทุกคนว่า โรงเรียนรัตนบุรี เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (no gift policy) ทั้งใน ก่อน ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ จะร่วมกันสร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมโปร่งใส ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใดนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายกฎหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเว้นแต่การรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดรวมถึงจะ ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึด มั่น ในหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นการสร้างความ น่าเชื่อถือ และศรัทธาต่อประชาชนอย่างแท้จริง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

(นายรณรงค์ วงศ์คำจันทร์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี



3. ประชาสัมพันธ์ป้ายรณรงค์การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนและป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online  
2024

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

โรงเรียนรัตนบุรี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

นายอรรอง จงค์คำจันทร์  
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี

**NO GIFT POLICY**

"งดรับของขวัญทุกเทศกาล"  
..เปลี่ยนของขวัญ เป็นคำอวยพร..

ต่อต้าน  
คอร์รัปชัน  
จุดเปลี่ยนประเทศไทย  
รวมพลัง เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน  
สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

การสร้างวัฒนธรรม  
งดรับ งดให้ของขวัญ

**NO GIFT POLICY**  
งดรับของขวัญ ของที่ระลึก



#### 4. กิจกรรม : ปลุกจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรม การปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำ อันมีผลต่อดุลพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจนำไปสู่ การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด



## 5. ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมกันดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ปลุกฝังนักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ และให้ค่านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว

**ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต**  
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  
โรงเรียนรัตนบุรี

ขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  
ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ โรงเรียนสุจริตดังนี้

๑. เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
๒. เราจะปลุกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียน และชุมชน
๓. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียน และชุมชนให้เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน

**ข่าวประชาสัมพันธ์**  
โรงเรียนรัตนบุรี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบึงหมือศึกษาสุรินทร์

นายธรรยง วงศ์คำจันทร์  
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี

นายจิรภัทร เวชวงษา  
นายพักร ใสภูมัย  
นายธีรภัทร เหมงอ่าง  
นางสาววิมลมา เหมะทอง

**กิจกรรมมอบเกียรติบัตรเด็กดีศรีเมืองแก้ว**  
“ ด้านความซื่อสัตย์เก็บเงินได้และสงคืนเจ้าของ ”

วันอังคารที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 โรงเรียนรัตนบุรี ดำเนินการมอบเกียรติบัตรเด็กดีศรีเมืองแก้ว “ ด้านความซื่อสัตย์เก็บเงินได้และสงคืนเจ้าของ ” โดยได้รับเกียรติจาก นายรักไทย แบบอย่าง นางสาวจินกมา เหมะทอง นายจิรภัทร เวชวงษา รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางพักรณีย์ สายยศ พ่อใหญ่ สายอิน น.6 และนางตรา ปุระติ พ่อใหญ่สายอิน น.2 เป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนจำนวน 40 คน เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติในการทำความดี ส่งเสริม สนับสนุน สร้างแรงจูงใจในการทำความดี และเป็นแบบอย่างแก่นักเรียนในการสร้างลักษณะนิสัยด้านความซื่อสัตย์อย่างยั่งยืนต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนรัตนบุรี





# Do's and Don'ts

พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนรัตนบุรี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

## แนวปฏิบัติด้านจริยธรรมของจังหวัดสุรินทร์ (DO'S & DON'TS)



### Do's ✓

### Don'ts ✗

จงรักภักดีต่อประเทศชาติ รักชาติ ผลประโยชน์ และรักษาความลับเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ



ไม่ด้อยความเป็นไทย หรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศชาติ

แสดงออกถึงความเคารพ เกิดกตุม และรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์



ไม่แสดงกิริยาอาการหรือวาจาที่ไม่ให้เกียรติหรือไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

นำหลักธรรมตามศาสนาที่เคารพนับถือ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ



ไม่ลบหลู่ดูแคลนหรือด้อยค่าศาสนาใดศาสนาหนึ่ง

สนับสนุนให้มีการปฏิบัติศาสนกิจ สืบทอดและทำบุญบำรุงศาสนาให้มีความเจริญยิ่งขึ้น



ไม่ขัดขวางการทำบุญบำรุงศาสนา และการปฏิบัติศาสนกิจทั้งปวง

มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ให้เจริญก้าวหน้า



ไม่ควรกระทำให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ

**"ข้าราชการ"** ต้องรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัด ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม

